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Mættir voru: Elsa María, Sirrý, Guðmunda, Sandra og Elín. 

 

Farið yfir gátlista fyrstu skrefa Grænna skrefa hjá Reykjavíkurborg. 

Við uppfyllum þær kröfur að öllu leyti nema stillingu á tölvum. Þá byrjum við á 

skrefi tvö. Upplýsingar verða settar inn á kaffistofu. 

Farið var yfir Grænu möppuna og ákveðið að fara yfir hana á starfsdegi með 

öllu starfsfólki. 

Flokkun á leikskólanum gengur vel, fundur með börnum, foreldrum og  Gerði 

frá Landvernd var mjög góður, ákveðið að gera umhverfissáttmála með 

börnunum á næsta fundi. Hóparnir eru duglegir að gera græn verkefni í 

útinámi. 

Okkur miðar vel í skrefunum 7 hjá Grænfánanum, það þarf þó að kynna starfið 

út á við, hugmynd að gera grænt fréttabréf með Snillingunum sem kynnir hvað 

við erum að gera á leikskólanum og senda á foreldra. 

Ritari Elín 


